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พาณิชยบุกฮองกงทวงตลาดขาวหอม 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย รมว.พาณิชย เปดเผยวา ไดนําคณะผูสงออกขาวไทยไปหารือรวมกับสมาคมผู

นําเขาขาวประเทศฮองกง เพื่อผลักดันการสงออกขาวหอมมะลิไทย และแยงชิงสวนแบงตลาดขาวหอมมะลิไทย

กลับคืนมา 

ท้ังนี้ พบวาชวง 1-2 ปท่ีผานมาตลาดขาวหอมมะลิไทยถูกเวียดนามแยงชิงสวนแบงตลาดบางสวน โดยใช

กลยุทธทางดานราคาเปนตัวแขงขัน ทําใหผูซื้อในฮองกงท่ีตองการลดตนทุน เชน กลุมโรงแรมและรานอาหาร หันไป

ซื้อขาวจากเวียดนามแทน แตในกลุมผูบริโภคยังคงเชื่อมั่นและตองการขาวหอมมะลิไทย สําหรับชวงท่ีผานมาฮองกง

นําเขาขาวหอมมะลิไทยปละประมาณกวา 2 แสนตัน แตปจจุบันมีการนําเขาจากไทยลดลงเหลือ 1.6-1.7 แสนตัน 

โดยปริมาณการสงออกหายไป 5 หมื่นตันหรือสูญเสียรายไดประมาณ 1.65 หมื่นลานบาทโดยสวนท่ีหายไปถูกแยง

ตลาดไปโดยขาวจากประเทศเวียดนาม อยางไรก็ตาม เชื่อมั่นวากลุมครัวเรือนไทยยังคงรักษาสวนแบงตลาดไวได 

เพราะคนกลุมนี้มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานขาวหอมมะลิไทย และรูจักติดใจในรสชาติขาวหอมมะลิไทยมา

ชานาน 

"กลุมโรงแรมและรานอาหารท่ีตองการจะลดตนทุน บางสวนไดหันไปนําเขาขาวหอมจากเวียดนามแทน 

เพราะราคาถูกกวา แตคุณภาพยังไงก็สูขาวหอมมะลิไทยไมได" นายบุญทรง กลาว 

ดังนั้น จากนี้ไปกระทรวงจะกลับมาทวงสวนแบงตลาดท่ีเสียไปกลับคืนมา โดยจะจัดกิจกรรมรวมกับผูนํา

เขาเพื่อชี้ใหเห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานขาวหอมมะลิไทย ถึงแมราคาจะแพงกวาแตก็เปนขาวคุณภาพดีท่ีสุดในโลก 

และจะไมขายราคาถูกแขงกับเวียดนามแนนอน ขณะเดียวกัน หลังจากการพบปะหารือกับผูนําเขา และเรงจัด

กิจกรรมเพื่อสรางการยอมรับใหขาวหอมมะลิไทย จะทําใหไทยสามารถชิงสวนแบงตลาดกลับคืนมาได โดยคาดวา

ไทยจะสงออกขาวหอมมะลิไปฮองกงปนี้เพิ่มขึ้น 6-7 หมื่นตัน 

สําหรับการเดินทางมาครั้งนี้ ยังไดเปนประธานลงนามในบนัทึกความเขาใจ (เอ็มโอยู) ระหวางผูสงออกขาว

ไทยกับผูนําเขาขาวฮองกง โดยตกลงจะเพิ่มการนําเขาขาวหอมมะลิไทย ซึ่งเบื้องตนไดลงนามซื้อขายขาวรวม 9 

ฉบับ ปริมาณรวม 1 แสนตันเฉลี่ยตันละ 1,100-1,112 เหรียญสหรัฐ คิดเปนมูลคา 1,100 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 3.3 

หมื่นลานบาท 

นอกจากนี้ กระทรวงยังมีแผนเดินทางไปประชาสัมพันธขาวหอมมะลิไทยในตลาดสิงคโปรและจีนเพราะ

เปนตลาดท่ีบริโภคขาวหอมมะลิ จึงตองไปสรางความเชื่อมั่นท่ีสําคัญในปนี้ขาวหอมมะลิไทยมีปริมาณผลผลิตไมมาก 

เนื่องจากการเพาะปลูกไดรับผลกระทบจากภัยแลง จึงตองบอกใหผูซื้อรับทราบวาหากไมรีบซื้อไทยอาจไมมีขาวขาย

ให 

นายวุฒิพล หวั่งหลี ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท ไชยทิพย ซึ่งเปนบริษัทผูสงออกขาวรายใหญของไทย 

เปดเผยวา หากรัฐบาลยืนยันราคาขาว ณ ปจจุบัน จะตองเนนในเรื่องกิจกรรมการตลาดมากขึ้น เพราะขณะนี้เฉพาะ

ตลาดฮองกงไทยเสียสวนแบงตลาดไปแลว จากรอยละ 90 เหลือรอยละ 50 โดยเฉพาะลูกคาในภาคอุตสาหกรรม

อาหารท้ังรานอาหารและโรงแรม เพราะไมเนนขาวท่ีมีคุณภาพสูงมาก สวนขาวหอมมะลิมีขาวจากกัมพูชาท่ีคุณภาพ

ใกลเคียงมาแยงตลาด ซึ่งในสวนของรานอาหารและโรงแรมจะมีการจัดกิจกรรมกระตุนตลาดอยางไร จะตองหารือและ

ฟงคําแนะนํากับผูนําเขาขาวฮองกงรวมท้ังผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมอาหารอีกครั้ง 

ท่ีมา โพสตทูเดย และสํานักขาวไทย 
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“บุญทรง” ลบครหา ต้ัง กก. สอบสัญญาขายขาวจีทูจียอน 3 ป 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา วันท่ี 3 ธ.ค.นี้ จะหารือกับนางวัชรี 

วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย เพื่อใหแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจ ตรวจสอบสัญญาการซื้อขายขาวในรูปแบบ

รัฐบาลตอรัฐบาล (จีทูจี) เพื่อใหเกิดความโปรงใส หลังจากท่ีหลายฝายมีขอสงสัยในเรื่องนี้ โดยเฉพาะพรรค

ประชาธิปตย ไดนําไปขยายความ จนอาจกระทบตอความรูสึกของคูคาอยางประเทศจีนได โดยไดระบุวา 

เอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย ระบุไมมีการลงนามซื้อขายขาวกับไทยในปริมาณ 5 ลานตัน และกลาวหาวา

กระทรวงพาณิชยไมไดขายขาวจีทูจีกับจีนจริงๆ 

นายบุญทรง  เผยอีกวา  ในการลงนามบันทึกความตกลง (MOU) กับจีน ระบุชัดวาไมมีการระบุปริมาณซื้อ

ขายเอาไว และทางทูตของจีน ไดชี้แจงในสาระของ MOU แลว ซึ่งตรงกับท่ีรัฐบาลไทยไดดําเนินการมากอนหนานี้  

ท้ังนี้ แนวทางการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ดังกลาว จะตรวจสอบความถูกตองของเอกสารท่ี

เก่ียวของในสัญญาซื้อขาย โดยเฉพาะคุณสมบัติรัฐวิสาหกิจของจีน ตรวจสอบวาคูสัญญาไดทําการปฏิบัติผิดสัญญา

ของกรมการคาตางประเทศหรือไม อยางไร และเพื่อไมใหเปนการเลือกปฏิบัติจะขอใหตรวจสอบการขายขาวจีทูจี

ยอนหลังไป 3 ป ทุกสัญญา ซึ่งจะตรวจสอบไปถึงการขายขาวของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 

ดวย หากพบการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอราชการ จะยื่นเรื่องตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อให

ตรวจสอบตอไป โดยขั้นตอนท้ังหมดนี้ จะใหเวลาดําเนินการภายใน 15 วัน 

ท่ีมา ขาวไทยรัฐออนไลน 
 

"ทูตจีน"ยันไมมีสัญญา"จีทูจี"จากไทย แคชักจูงเอกชนเจรจาไมรูเรื่องLC โอนเงิน 
นายกวน มู เอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย กลาววา การขายขาวแบบจีทูจี ระหวางไทยกับจีน เปน

ประเพณีท่ีเกิดขึ้นมานับ 10 ปแลว เพราะประเทศไทยผลิตขาวมากท่ีสุด และขายขาวไดเปนอันดับ 1 ของโลก มา

ตลอด จึงมีการหารือกันขอใหจีนซื้อขาวเพิ่มขึ้น เพื่อชวยเหลือชาวนาไทยใหมีรายได และตอมาไดมีการลงนามใน

ขอตกลงสนับสนุนคาสินคาเกษตร และสนับสนุนการคา และวางแผนงาน 5 ป ดานการเกษตร สําหรับเรื่องขาวถือวา 

มีความสําคัญมากกวา ยางพารา และมันสําปะหลัง หรือผลไมอ่ืน เพราะขาวขายลําบาก แตตามประเพณีท่ีปฏิบัติมา 

จีน เห็นวา ควรท่ีจะสนับสนุน จึงลงนามในหลักการระหวางรัฐบาลเทานั้น แตถาจะซื้อขายจริง จะมอบหมายใหบริษัท

ไปหารือกับประเทศไทยโดยตรง 

ท้ังนี้ทราบวา มีการเซ็นสัญญากับบริษัทแลวหลายแสนตัน แตไมเคยมีสัญญาซื้อขาย 5 ลานตัน ตามท่ี

รัฐบาลไทย กลาวอาง เพราะจีนไมไดซื้อขาวจากไทยประเทศเดียว เพราะจีนไมไดขาดแคลนขาวอยูแลว เพียงแตซื้อ

เพื่อปรับตามความตองการของตลาดท่ีชอบรสชาติขาวไทย บางครั้งมีการซื้อจากประเทศอ่ืนบาง เชน เวียดนาม 

รัสเซีย และอีกหลายประเทศ 

ผูสื่อขาวถามวา สังคมไทยกําลังสงสัยวา จีทูจี ในการขายขาวระหวางไทยกับจีน กําลังเปนเครื่องมือบัง

หนาในการทุจริต ทานมองอยางไร เอกอัครราชทูตจีนฯ กลาววา ไมทราบ และอยากอธิบายวา การซื้อขาวจากไทย

เปนประเพณีท่ีทุกปตองซื้อ สวนการเปดแอลซี (LC) รัฐบาลจะไมทราบ เปนเรื่องของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจท่ีทําเอง 

รัฐบาลมีบทบาทเพียงแคชี้นําใหมีการซื้อขายเทานั้น จากนั้นบริษัทจะไปตกลงกันเองกับประเทศไทย ดังนั้น ระบบท่ี

ทําอยูตอนนี้ไมใชวา รัฐบาลจีน เปนผูซื้อ แตมีบทบาทชักนําใหรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนเขามาซื้อเทานั้น หลังจาก

นั้นก็ไมเก่ียวกับรัฐบาลแลว รวมถึงเรื่องการตกลงราคาก็เปนเรื่องท่ีสองฝายคุยกัน หลักการอยูท่ีกลไกตลาด บริษัทท่ี

ซื้อไปตองขายไดกําไร 

ท่ีมา  สยามรัฐรายวัน 
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พณ.ลอมคอกคัดเซอรเวเยอรคุมคุณภาพขาว 

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย(พณ.) เปดเผยวา เมื่อเร็วๆ นี้ ท่ีประชุมคณะทํางานคัดเลือก

เซอรเวเยอร ท่ีมีนายสันติชัย สารถวัลยแพศย รองอธิบดีกรมการคาภายในเปนประธาน ไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท

เซอร เวเยอรท่ียื่นซองประกวดราคาเพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพขาวในโกดังของรัฐบาลในโครงการรับจํานําป 

2555/56 โดยมีบริษัทผานการคัดเลือกรวม 18 ราย ซึ่งจะเปนผลดีตอการดําเนินโครงการ เพราะทําใหขาวมีคุณภาพ

ดีต้ังแตวันแรกท่ีรับเขามาเก็บในโกดังจนถึงวันท่ีระบายออก จากเดิมท่ีไมไดกําหนดวาเซอรเวเยอรตองรับผิดชอบ

คุณภาพขาวในวันท่ีมีการนําขาวออกมาจากโกดัง ทําใหตองประกาศขายขาวในราคาตามคุณภาพขาวจริงในวันท่ีเปด

โกดังเพื่อตรวจสอบคุณภาพขาวหลังจากการเปดประมูล สงผลใหพอคากดราคารับซื้อขาวจากโครงการรัฐ โดยสวน

ใหญจะระบุวาขาวเสื่อมคุณภาพ ดังนั้น การคัดเลือกเซอรเวเยอรมาปฏิบัติงานในครั้งนี้เชื่อมั่นวาจะทําใหการขายขาว

ของรัฐบาลไดราคาดีขึ้น และไดบริษัทท่ีมีความโปรงใสในการทํางาน 

นายสันติชัยกลาววา บริษัทท่ีผานการคัดเลือกตองเปนบริษัทท่ีไมเคย มีประวัติการทุจริตในโครงการมา

กอน ตองมีความพรอมในการสงเจาหนาท่ีไปปฏิบัติหนาท่ี ณ โกดังท่ีไดรับมอบหมาย มีหลักคํ้าประกันตามท่ี

คณะทํางานกําหนด ซึ่งเชื่อมั่นไดวาท้ัง 18 บริษัทจะไมมีปญหาในการปฏิบัติหนาท่ี โดยคณะทํางานจะสั่งการใหแตละ

บริษัทไปตรวจสอบแตละโกดังโดยตรง จาก ท่ีผานมาการคัดเลือกและการสั่งการจะทําผานองคการคลังสินคา (อคส.) 

และองคการตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) ซึ่งอาจทําใหบางรายวิ่งเตนเพื่อใหตรวจสอบหรือไมตรวจสอบโกดังใดโกดัง

หนึ่งได รวมท้ังบางรายไมเขมงวดในการตรวจสอบคุณภาพขาวเพื่อเอ้ือประโยชนใหคนบางกลุม 

นอกจากนี้ ในสัญญายังระบุดวยวาท้ัง 18 บริษัทตองรับผิดชอบกรณีขาวไดรับความเสียหายท่ีเกิดจาก

ความบกพรองของเซอรเวเยอร เง่ือนไขดังกลาวจะทําใหบริษัทท่ีเขามาทําหนาท่ีเกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต 

เพราะตอง รับผิดชอบขาวในโกดังต้ังแตตน การรมยา และจนกวาจะมีการระบายออก 

ท่ีมา ขาวสด 
 

โอฬารคาดสงออกขาวหอมมะลิป 56 สูงขึ้น 20%จากปนี้ปริมาณราว 2 ลานตัน 
นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผูแทนหอการคาไทยและท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี คาดวา การสงออกขาว

หอมมะลิของไทยในป 56 จะเติบโตราว 20% จากปนี้ท่ีประเมินปริมาณการสงออกราว 2 ลานตัน โดยในชวง 10 

เดือนแรกของปนี้มียอดสงออกแลว 1.6 ลานตัน จากปริมาณสงออกขาวทุกประเภทในปนี้คาดวาจะอยูท่ี 7.5 ลานตัน 

โดยท่ีมีสัดสวนการสงออกไปสหรัฐถึง 25% หรือ 5 แสนตันท่ีเหลือสงไป จีน ฮองกง แคนดา และประเทศอ่ืนๆ รวม

ท้ังหมดประมาณ 100 กวาประเทศ 

ขณะนี้ไดมีการเดินหนาทําการตลาดสงออกขาวในตางประเทศในรูปแบบใหม โดยไดตกลงกับโมเดิรนเทรด

ในตางประเทศ 3 แหง คือ 1.เทสโกโลตัสในประเทศอังกฤษวาจะมีการนําขาวหอมมะลิของไทยไปวางขาย โดยมีการ

แบงใสบรรจุภัณฑเปนถุงเพื่อนําเขาไปวางขาย 2.การสนับสนุนใหนําขาวหอมมะลิไปใชในรานอาหารเพื่อสุขภาพ

ตางๆ ซึ่งในอังกฤษและสหรัฐไดรับความนิยมมาก 

และ 3.การนําไปขายในรานของชําสมัยใหมในจีน สหรัฐ และญ่ีปุน เพื่อขายใหคนไทยในประเทศนั้นๆซื้อ

เพื่อนําไปรับประทานท่ีบาน และจะมีการทําการตลาดใหมๆ ในป 56 เพิ่มเติม โดยจะมีการมุงเนนไปในประเทศ

แอฟริกา เชน ไอวอรี่โคสต ท่ีปจจุบันมีการนําเขาขาวจากประเทศไทยบางแลว 

"ในปหนาไดมีการคาดการณวาสถานการณขาวและรถยนตของไทยจะยังดีอยางตอเนื่อง เพราะไดมีการทํา

การตลาดกับประเทศใหมๆเพิ่ม คาดวาจะยังสงออกไดดี"นายโอฬาร กลาววา 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
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จ้ีรัฐบาลเปดขอมูลจํานําขาว เอกชนเปนหวงสตอกขาวในประเทศลนตลาด 
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศัดิ์ สมาคมผูสงออกขาวไทย กลาวถึงการอภิปรายไมไววางใจของ

พรรคฝายคานตอแนวทางการรับจํานําขาวและการระบายขาวของรัฐบาลในหลายประเด็นท่ี ส.ส.ปชป.นํามาอภิปราย 

วา ผูสงออกสวนใหญยังอยากเห็นรัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของชี้แจงและทําความเขาใจใหมีความโปรงใสมากกวา

นี้ เพราะการท่ีรัฐบาลนําเงินจากงบประมาณกวา 500,000 ลานบาท มาดําเนินโครงการรับจํานําและระบายขาว หรือ

ขายแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) ยังมีประเด็นท่ีรัฐบาลจะตองทําความเขาใจตอสาธารณะ เพราะเงินงบประมาณเปนเงินภาษี

ของประชาชน ดังนั้น ภาคเอกชนอยากเห็นรัฐบาลเปดเผยขอมูลการขายขาวแบบจีทูจี 

นายชูเกียรติ กลาววา ตนเปนผูคาและสงออกขาวกวา 25 ป การท่ีรัฐบาลออกมาใหขอมูลวาการขายขาว

แบบจีทูจีกับประเทศคูคาตางๆ ไมสามารถเปดเผยขอมูลไดเปนเรื่องท่ีไมถูกตอง เพราะการไมเปดเผยนาจะเปน

ขั้นตอนการเจรจาซื้อขายขาว เมื่อยังไมสามารถตกลงซื้อขายไดก็ไมสมควรเปดเผย แตเมื่อผูซื้อและผูขายสามารถตก

ลงซื้อขายได ในหลักปฏิบัติการคาขายก็สามารถเปดเผยขอมูลท้ังผูซื้อและผูขายไดไมถือเปนเรื่องผิดปกติของการคา

ดังนั้น รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองชั่งน้ําหนัก เพราะคนท้ังประเทศยังตองการทราบขอมูลและขอเท็จจริง

เก่ียวกับการขายขาวแบบจีทูจี 

สวนสิ่งท่ีภาคเอกชนกังวล คือ ปริมาณการสงออกขาวไปตางประเทศเริ่มลดลง เนื่องจากระดับราคาขาว

ไทยถัวเฉลี่ยในตลาดโลกสูงกวาประเทศเวียดนาม อินเดีย ทําใหประเทศคูคาตางๆ สนใจขาวจากประเทศเพื่อนบาน

มากกวาไทย และหากเปนเชนนี้จะทําใหสตอกขาวไมสามารถขายออกไปตางประเทศได ทําใหสตอกขาวในประเทศ

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้เริ่มมีสัญญาณชัดวาเหลือพื้นท่ีเก็บขาวเพียงเล็กนอยแตปริมาณขาวฤดูกาลใหมท่ีผลผลิตจะ

ออกสูตลาดต้ังแตตนเดือน มกราคม 2556 จะมีมากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจะตองเรงบริหารจัดการใหปริมาณขาวท่ีอยูในส

ตอกลดลง เพราะรัฐบาลอาจจะขายขาวแบบขาดทุนและยังตองแบกรับภาระการดูแลคุณภาพขาว การรมยา การเชา

โกดัง และคาใชจายอ่ืนๆ ซึ่งแตละเดือนมีเม็ดเงินหลายสิบลานบาท หากเฉลี่ยตอปรัฐจะตองสูญเสียเงินนับพันลาน

บาท อยางไรก็ตาม อยากใหรัฐทบทวนโครงการรับจํานําขาวโดยเฉพาะอัตราการรับจํานํา เพราะการกําหนดไวตันละ 

15,000-20,000 บาทสูงกวาราคาตลาด ทําใหการทําตลาดคาขาวลําบากหากจะชวยเหลือเกษตรกรควรจะกําหนด

ราคาไมใหแตกตางจากโครงการรับประกันมากเกินไป 

นายชูเกียรติ กลาววา ในฐานะผูสงออกขาวไดรับเสียงสะทอนจากประเทศคูคาในตางประเทศวาขณะนี้

คุณภาพขาวหอมมะลิไทย เมื่อเปรียบเทียบกับขาวหอมมะลิกัมพูชาหรือเวียดนามความหอมและอรอยของขาวไทย

เริ่มลดลง เนื่องจากการกําหนดคุณภาพขาวในการผลิตจะตองไมตํ่ากวา 120 วัน แตขณะนี้มีการเรงปลูกและรน

ระยะเวลาการผลิตเพียง 80-90 วัน ซึ่งเกษตรกรคาดหวังวาจะนําขาวเปลือกหอมมะลิมาจํานํากับรัฐบาลในราคาสูง 

จึงทําใหรสชาติขาวหอมมะลิไทยผิดเพี้ยนไปจากอดีต หากเปนเชนนี้จะทําใหขาวไทยในตลาดโลกมีโอกาสลดลง 

เพราะไรคุณภาพและรสชาติ 

นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผูแทนทางการคาไทยและท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ระบุวา สําหรับเรื่องของ

การระบายขาวหอมมะลิจากโครงการรับจํานําขาวของทางรัฐบาล เบื้องตนไดมีการทําตลาดขาวหอมมะลิใน

ตางประเทศไว 2 ชองทาง โดยจะจัดจําหนายหรือระบายขาวหอมมะลิผานรานคาปลีก หรือหางโมเดิรนเทรด ซึ่ง

ลาสุดไดรวมมือกับบริษัทเทสโก โลตัส และรานอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากในสหรัฐอเมริกามีรานอาหารไทย 

รานอาหารจีนเปนจํานวนมาก ซึ่งเนนในเรื่องของคุณภาพและสุขภาพเปนหลัก ซึ่งเชื่อวาการทําตลาดขาวหอมมะลิใน

ชองดังกลาวจะสามารถระบายขาวหอมมะลิไดเพิ่มขึ้น อีกท้ังในรานคาปลีกก็งายในการทําตลาด ซึ่งการจําหนาย

อาจจะจําหนายในราคา ถุงละ 2 หรือ 5 กิโลกรัม 

โดยยังเชื่อวาการระบายขาวหอมมะลิท้ังป 2555 นั้น ประเทศไทยจะสามารถระบายไดประมาณ 2 ลานตัน 

จากปริมาณขาวท้ังหมดท่ี 7.5 ลานตัน แตการระบายขาว 10 เดือนแรกของป 2555 ไทยระบายขาวหอมมะลิไดแลว

ประมาณ 1,600,000 แสนตัน ซึ่งสวนใหญจะเปนการระบายขาวของภาคเอกชน สวนการระบายขาวของระหวาง
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รัฐบาลตอรัฐบาล หรือจีทูจีนั้นจะมีปริมาณนอย ท้ังนี้ สําหรับการระบายขาวหอมมะลิในป 2556 นั้น คาดวาไทยจะ

สามารถระบายขาวไดประมาณ 2,400,00 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ของป 55 

ท่ีมา บานเมือง 
 

**************************************************** 

เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวง

วันท่ี 1-29 พ.ย. 2555 มีจํานวน  621,616 ตัน มูลคา 289.481 ลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) และนับต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค.- 

29 พ.ย. 2555 มีจํานวนรวม 7.104 ลานตัน มูลคา 3.165 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 5.5% ขณะท่ี

มูลคาลดลง 3.8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 ท่ีสงออกได 6.735 ลานตัน มูลคา 3.291 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ (FOB) 

ทางดานสถานการณราคาขาวสงออกของเวียดนามมีทิศทางออนตัวลง เนื่องจากในชวงนี้ความตองการ

ขาวจากตางประเทศลดนอยลง และคาดวาภาวะเชนนี้จะมีตอเนื่องไปอีกสักระยะหากยังไมมีคําสั่งซื้อใหมๆจาก

ตางประเทศเขามาอีก ขณะท่ีคาดการณวาในชวงตนปหนาผลผลิตขาวในฤดูใหมก็จะทยอยออกสูตลาดอีกครั้งและ

คาดวาผลผลิตจะออกสูตลาดมากท่ีสุดในเดือน มี.ค. ศกหนา 

ท้ังนี้ขาวขาว 5% ราคาลงมาอยูท่ีระดับ 422-440 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB (Saigon Port) จากระดับ 445-

455 เหรียญสหรัฐตอตันเมื่อสัปดาหกอน ขณะท่ีขาวขาว 25% ราคาลงมาอยูท่ีระดับ 400 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB 

จากระดับ420- 425 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB เมื่อสัปดาหกอน 

ในชวงสัปดาหท่ีผานมา มีกระแสขาววาบริษัท Vinafood 2 กําลังเจรจาขายขาวขาว 15% ใหองคการ

สํารองอาหารแหงอินโดนีเซีย หรือ BULOG เพิ่มเติมอีกจํานวน 270,000 ตัน ซึ่งหากขาวนี้เปนความจริงการซื้อขาย

ในครั้งนี้จะเปนครั้งท่ี 3 หลังจากท่ี BULOG ไดซื้อไปแลว 2 ครั้งรวมจํานวน 600,000 ตัน 
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ฟลิปปนส 
นาย Rex Estoperez โฆษกขององคการอาหารแหงชาติของฟลิปปนส (National Food Authority: NFA) 

กลาววา รัฐบาลกําลังพิจารณาท่ีจะลดการนําเขาขาวจากตางประเทศ ท้ังๆท่ีฟลิปปนสเปนประเทศผูซื้อขาวรายใหญ

นับต้ังแตป 2010 

กระทรวงเกษตรของฟลิปปนสคาดวา ปหนาหากจะมีการลดการนําเขาขาว รัฐบาลฟลิปปนสจะซื้อเพียง 

100,000-150,000 ตันเทานั้น ซึ่งฟลิปปนสมีการนําเขาขาวจากตางประเทศสูงสุดเมื่อป 2010 อยูท่ี 2.45 ลานตัน 
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อินโดนีเซีย 

สํานักขาว Bloomberg อางแหลงขาว นาย Mohammad Ismet ท่ีปรึกษาองคการอาหารและเกษตรแหงส

ประชาชาติ ประจํากรุงจาการตา (consultant at the United Nations in Jakarta) กลาววา อินโดนีเซียผูนําเขาขาว

รายใหญท่ีสุดของโลกป 2554 กําลังมีแผนลดปริมาณการนําเขาขาวในป 2556 ใหเหลือ 1.5 ลานตัน จาก 1.7 ลานตัน

ในปนี้ 

นาย Ismet กลาวอีกวา  รัฐบาลอินโดนีเซียจะไมซื้อขาวจากไทยในปริมาณ 1 ลานตันตอปตามท่ีไทยเสนอ 

โดยประเทศไทยจําเปนตองลดราคาลง หากตองการสงออกขาวใหอินโดนีเซียอยางตอเนื่อง เนื่องจากอินโดนีเซียมี

การเจราจาในลักษณะเดียวกันกับเวียดนามดวย เพราะราคาขาวเวียดนามนั้นถูกกวาของไทย 
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อินเดีย 

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) รายงานวา การเพาะปลูกขาวในฤดูการผลิตรอง หรือ  rabi 

(winter) rice crop ในปการผลิตนี้มีการเพาะปลูกท่ีลาชากวากําหนดเพราะการเก็บเก่ียวผลผลิตขาวในฤดูการผลิต

หลัก หรือ the Kharif (main) crop ซึ่งปกติจะเก็บเก่ียวในชวงเดือน ก.ค.-พ.ย. ของทุกป แตในปนี้มีการเก็บเก่ียว

ลาชากวาปกติ จึงทําใหการเพาะปลูกในฤดูถัดไปตองลาชาไปดวย โดยมีรายงานวา จนถึงขณะนี้มีพื้นท่ีเพาะปลูกขาว

ในฤดู rabi ไปแลวประมาณ 0.53 ลานไร ลดลงจากชวงเดียวกันของปท่ีแลวประมาณ 15% 

สวนโครงการจัดหาขาวของรัฐบาลในปการผลิต 2012/13 (government procurement of main rice crop 

in the kharif marketing season; KMS 2012-13) ซึ่งเริ่มมาต้ังแตวันท่ี 1 ต.ค. ท่ีผานมานั้น ในขณะนี้สามารถจัดหา

ขาวไดแลวประมาณ 12 ลานตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปทีผานมา  
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ญ่ีปุน 

กระทรวงเกษตร ปาไม และประมงของญ่ีปุน (the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) 

คาดการณวาผลผลิตขาวของญ่ีปุนในป 2556 จะอยูท่ี 7.91 ลานตัน ซึ่งมีปริมาณนอยกวาป 2555 อยู 20,000 ตัน 

เนื่องจากคาดวาอุปสงคจะยังคงลดลงอยางตอเนื่อง 

ท้ังนี้ คาดวาอุปสงคในป 2555 และ 2556 นาจะอยูท่ี 7.99 และ 7.91 ลานตัน ตามลําดับ โดยเปนผลมา

จากประชากรญ่ีปุนท่ีลดลง และพฤติกรรมการบริโภคท่ีหลากหลาย 

หากตัวเลขความตองการขาวท่ีแทจริงในป 2555 ตํ่ากวา 8 ลานตัน ก็จะนับเปนครั้งแรกท่ีอุปสงคตํ่ากวา

ระดับดังกลาวนับแตป 2539 ท่ีมีการจัดทําขอมูลเปรียบเทียบ 
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จีน 

มีรายงานวา เมื่อเร็วๆนี้ ผูนําเขาขาวของจีนไดหันไปซื้อขาวจากปากีสถานแทนเวียดนามเพราะราคาถูก

กวา โดยมีการตกลงซื้อขาวจํานวน 50,000 ตัน ในราคา 430 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB ขณะท่ีราคาขาวขาว 5% ท่ีมี

การเสนอขายในตลาดนั้นอยูในระดับ 430-440 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB 

ท้ังนี้ ในชวง 9 เดือนแรกของปนี้ จีนไดซื้อขาวจากปากีสถานแลวประมาณ 800,000 ตัน เนื่องจากขาว

ปากีสถานมีราคาถูกกวาแหลงอ่ืน และกําลังไดรับความนิยมจากผูบริโภคชาวจีนมากขึ้น เพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติ

ถูกปากชาวจีน ซึ่งนักวิเคราะหคาดการณวาในอนาคตปากีสถานจะกลายเปนผูสงออกขาวรายสําคัญในตลาดจีน  

ท้ังนี้ ราคาขาวปากีสถานท่ีนําเขาไปในตลาดจีนจะอยูท่ีประมาณ 435 เหรียญสหรัฐตอตัน C&F ขณะท่ี

ราคาขาวในประเทศจะอยูท่ีประมาณ 500 เหรียญสหรัฐตอตัน 

กรมศุลกากร (the China General Administration of Customs) รายงานวา ในชวงเดือน ม.ค.-ต.ค. 

ประเทศจีนไดนําเขาขาวจํานวน 1.98 ลานตัน เพิ่มขึ้น 292% เมื่อเทียบกับจํานวน 505,000 ตัน ในชวงเดียวกันของ

ปท่ีผานมา โดยในปนี้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)  คาดวาจีนจะนําเขาประมาณ 2.6 ลานตัน  

นักวิเคราะหระบุวา เนื่องจากสถานการณราคาขาวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นจึงสงผลใหมีการนําเขาขาวเปน

จํานวนมากในปนี ้ขณะท่ีนักเศรษฐศาสตรของจีนคาดการณวา จีนจะยังคงนําเขาสินคาเกษตรอยางตอเนื่องท้ังธัญพืช 

พืชผัก ผลไม เนื่องจากมีความตองการบริโภคมากยิ่งขึ้นจากภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจ 

สํานักงานสถิติแหงชาติของจีนระบุวา ผลิตผลธัญพืชจีนปนี้แตะระดับ 589.57 ลานตัน เพิ่มขึ้น 18.36 ลาน

ตัน หรือคิดเปน 2% จากปท่ีแลว โดยผลผลิตธัญพืชของจีนขยายตัวขึ้นมาติดตอกัน 9 ปแลว ท้ังนี้ ปริมาณผลผลิต
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ขาวโพดก็เพิ่มขึ้นเปน 208.12 ลานตัน ซึ่งยอดตัวเลขกระโดดจากปกอนหนาถึง 15.34 สิบลานตัน ขณะท่ีผลผลิตขาว 

และขาวสาลีก็เพิ่มขึ้น 3.28 ลานตัน และ 3.18 ลานตัน สูระดับ 204.29 ลานตัน และ 120.58 ลานตัน ตามลําดับ 
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อิรัก 
คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาเปดการประมูลซื้อขาวขาวท่ีไมใชบาสมาติ

จํานวนอยางนอย 30,000 ตัน จากประเทศไทย สหรัฐฯ อารเจนตินา และอุรุกวัย ในวันท่ี 9 ธ.ค. นี้ โดยขอเสอน

จะตองมีผลไปจนถึงวันท่ี 13 ธ.ค. 

การประมูลในครั้งลาสุดเมื่อวันท่ี 19 พ.ย.ท่ีผานมา  อิรักไดตกลงซื้อขาวจากไทยจํานวน 85,000 ตัน ใน

ราคา 581 เหรียญสหรัฐตอตัน (CFR) รวมแลวในปนี้อิรักซื้อขาวจากไทยรวม 835,000 ตัน 
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ไนจีเรีย 

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Nigeria’s Minister of State for Agriculture and Rural Development) กลาว

วา รัฐบาลจะออกมาตรการหามนําเขาขาวในป 2015 (2558) ซึ่งคาดวาในเวลานั้นไนจีเรียจะมีผลผลิตเพียงพอกับการ

บริโภคภายในประเทศ [rice-sufficiency] 

เม่ือสัปดาหกอน กลุมผูเพาะปลูกขาวและโรงสีขาวของไนจีเรียไดออกมาเรียกรองใหรัฐบาลสั่งหามนําเขา

ขาวเพื่อปกปองภาคการผลิตในประเทศและกระตุนการเพาะปลูกขาวในมากขึ้น ซึ่งปจจุบันรัฐบาลไดพยายามสงเสริม

การผลิตขาวโดยการอุดหนุนดานปจจัยการผลิตแกเกษตรกร 

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา ไนจีเรียผลิตขาวไดปละ 2.7 ลานตัน ขณะท่ีมีการบริโภคปละ 

5 ลานตัน และนําเขาประมาณ 2.5 ลานตัน 
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